

หน่วยงาน : ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ ๖ เดือนหลัง)
 สำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กระบวนการศึกษาวิจัย -เพื่อให้ผลงานวิจัยของกรมอนามัยมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>						
<p>๑.ดำเนินการวิจัย -เพื่อให้ได้ข้อมูลงานวิจัยบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>-</p>	<p>-มีการจัดทำแผนการ ดำเนินการวิจัยอย่าง ละเอียด โดยมีการระบุ กิจกรรม ระยะเวลาการ ดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณ ที่ชัดเจน -มีการกำกับให้ผลการ ดำเนินงานเป็นไปตามแผน -ปรับแผนการดำเนินงานให้ สอดคล้องกับเป้าหมายมติ กรม.ตามรายไตรมาส -สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ -คณะทำงาน วิจัย</p>	<p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p>	<p>-มีการประชุมแผนการวิจัยของ หน่วยงาน เพื่อนำเสนอแผน งานวิจัยและแผนการปฏิบัติงาน -มีการติดตามความก้าวหน้าของ งานวิจัย เป็นระยะ เพื่อให้ ดำเนินการตามแผน</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนการบริหารงบประมาณ - เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีเป็นไปตามมาตรการติดตามเร่งรัดที่กระทรวงการคลังกำหนด						
๒. การเร่งรัด ติดตาม การใช้ จ่ายเงินงบประมาณ และ รายงานผลการเบิกจ่าย - เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายใน ภาพรวมทุกไตรมาสเป็นไป ตามมติ ครม.	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	-แจ้งสถานการณ์การเบิก จ่ายเงินของหน่วยงานให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ และจัดทำ แผนปฏิบัติการให้สัมพันธ์ กับมาตรการเร่งรัดการใช้ จ่าย งบประมาณ ตาม มติครม.	๓๐ ก.ย. ๖๐ -ฝ่ายบริหาร	★ ดำเนินการ แล้วเสร็จตาม กำหนด	- ติดตามและเร่งรัดผลการใช้ จ่ายเงินทุกโครงการของ หน่วยงานตามรายไตรมาส เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การ ใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้

สถานการณ์ดำเนินการ : ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด ✕ = ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน



(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐